



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คมชัดลึก</p> <p>มติชน</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>โครงการได้ร่วมพระบารมีฯ</p> <p>-เสนอข่าว เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดโครงการ "ได้ร่วมพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติ บูรณาการโครงการของ 21 หน่วยงาน รวม 30 โครงการ เป็นกิจกรรมดูแลประชาชน 4 ด้าน โดยวันนี้ (26 ก.ค.) มีการจัดกิจกรรมและตรวจสุขภาพแก่ผู้มาร่วมงาน และกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3 กิจกรรม ได้แก่ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค</p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญชวนประชาชนนำเครื่องวัดความดันโลหิตมาทดสอบคุณภาพ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ "ได้ร่วมพระบารมี น้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย นพ.ปิติ ทังไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ มีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีกิจกรรมการส่งคืนตำรับยา ตำราการแพทย์แผนไทยไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ การรณรงค์ปลูกต้นไม้มงคลและการจัดนิทรรศการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมฯ ได้นำกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ มาเป็นกิจกรรมหลักในโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่มส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย โดยจะดำเนินการทั้งปี ภายใต้โครงการได้ร่วมพระบารมี น้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p>	-
<p>คมชัดลึก</p>	<p>การบริหารงาน รมว.สธ</p> <p>-เสนอข่าว ในจำนวนพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด พรรคภูมิใจไทยออกตรวจเยี่ยมประชาชนและแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นแกนนำรัฐบาล โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรองนายกฯ และรมว.สธ. ขับเครื่องบินส่วนตัวไป จ.เลย แก้ปัญหาไข้เลือดออกระบาด สั่งการให้สสจ.ทุกจังหวัดเข้มงวดเฝ้าระวังโรค นอกจากนี้ ยังประชุมปราชญ์ชาวบ้านเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหมอชาวบ้าน และก่อนหน้านั้น ไปฟังเรื่องนำกัญชามาเป็นยารักษาโรคตามนโยบายกัญชาเสรี ทำให้พรรคอื่น ๆ ต้องเร่งเดินหน้าเก็บคะแนนให้ทันพรรคภูมิใจไทย</p>	-
<p>Youtube</p>	<p>สสจ.ราชบุรีรับคำท้าออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอคลิป นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ราชบุรี และคณะ รับคำท้าของ รมช.สธ. ในการเดินออกกำลังกาย ทุกเย็นวันจันทร์-ศุกร์ ติดต่อกัน 30 วัน</p>	-
<p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>คมชัดลึก ไทยรัฐ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงข่าวคณะอนุกรรมการยาเสพติดมีมติไม่รับน้ำมันกัญชาตำรับของนายเดชา ศิริภัทร ว่า ไม่มีการแบนน้ำมันกัญชาสูตรนายเดชาตามที่</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก แนวหน้า สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า Newtv สำนักข่าวอิศรา มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐ ThaiPBS สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ข่าว การประชุมคณะอนุกรรมการฯ วันที่ 24 ก.ค. เป็นการพิจารณาเรื่องแนวทางรออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา โดยการปรุงตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อจำหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน และสูตรยากัญชาของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส่วนการแก้ไขระเบียบเพื่อปลดล็อกกัญชงออกจากยาเสพติดจะต้องปรับแก้กฎหมายประมาณ 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งทั้ง 2 ฉบับคาดว่าจะปรับแก้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ส่วนกฎกระทรวงเกี่ยวกับกัญชงต้องใช้เวลาหลายเดือน เพราะต้องเสนอกรม.และคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ จะให้กองเครื่องสำอางและกองอาหาร ศึกษาว่าต้องออกประกาศเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะเมื่อปลดล็อกแล้วจะมีการปลูกมากขึ้น มีการใช้มากขึ้น โดยเฉพาะในอาหารและเครื่องสำอางเหมือนต่างประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายได้ยกร่างการแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอฟันบ้าน ให้เป็นหมอฟันบ้านตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 เสร็จแล้ว และเสนอปลัด สธ. เพื่อเสนอต่อรมว.สธ. คาดว่าวันที่ 30 ก.ค. หลังจากรมว.สธ.ร่วมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว เมื่อนายเดชาเป็นหมอฟันบ้านตามระเบียบใหม่ จะสามารถเสนอ คกก.ควบคุมยาเสพติดฯ พิจารณาสูตรตำรับน้ำมันกัญชาได้</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โพสต์เฟซบุ๊กสะท้อนความเห็นเรื่องกัญชาทางการแพทย์ ดังนี้ 1.เป้าหมายของการนำกัญชามาใช้คือ คุณภาพ ปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความยั่งยืนของระบบ 2.ลักษณะเฉพาะของกัญชาคือสารสำคัญในแต่ละสายพันธุ์ การปลูก การจัดการวัตถุดิบ การสกัด ทำให้ได้คุณภาพของยาที่ต่างกัน การนำกัญชามาปรุงเป็นยาจึงมีต้นทุนการผลิตสูง หากมียาราคาถูกกว่าได้ผลดีกว่า ควรใช้ยาที่มีไปก่อน 3.ความรู้ดั้งเดิมไม่เคยมีการสกัดน้ำมันกัญชา จึงควรจัดเป็นยาใหม่ที่ต้องเผื่อระวังความปลอดภัย ส่วนตำรับแผนไทยและพื้นบ้าน ต้องมีการจัดการให้ผู้ป่วยเข้าถึงอย่างเหมาะสม และติดตามความปลอดภัย 4.เห็นด้วยกับการใช้เพื่อการพึ่งตนเอง แต่อยากให้เร่งทบทวนผลกระทบด้านบวกและลบจากต่างประเทศอย่างรอบด้าน เร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างถูกต้องรอบด้าน 5.ยังมีสมุนไพรอีกมากทั้งที่ถูกนำมาใช้ในระบบและยังรอการวิจัย สมควรนำมาใช้ 6.การใช้เพื่อพึ่งพิงตนเองควรเดินหน้าที่ละขั้น ใช้ในกลุ่มโรคที่ได้ประโยชน์ก่อน 7.ต้องแก้ปัญหาคอขวดหายาคูณภาพมาใช้</p>	
<p>เว็บไซต์ข่าวสด ผก.รายวัน</p>	<p>โรคเนื้อเน่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นพ.สสจ.น่าน พร้อมด้วย นายอำนวยการ ทิศศิริราช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สสจ.น่าน ร่วมกันสอบสวนการระบาดของโรคเนื้อเน่าในพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงเดือนมิ.ย. -ก.ค. 2562 ซึ่งขณะนี้รพ.น่านมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 51 ราย เสียชีวิตแล้ว 5 ราย และยังมีอาการหนัก 2 ราย โดยพบผู้ป่วยกระจายในทุกอำเภอ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและชาวนา ขณะที่ประเด็นเรื่องสารเคมีในพื้นที่การเกษตรเป็นสาเหตุของโรคเนื้อเน่ายังไม่มีรายงานผลการวิจัย หรือรายงานทางวิชาการอ้างอิงได้ แต่สารเคมีเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เมื่อเกาจึงเกิดบาดแผลรอยถลอก ทำให้เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายได้ ได้เร่งประชุมให้รพ.สต. และอสม.ทุกพื้นที่ เตรียมพร้อมให้บริการล้างบาดแผล ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเตือนเกษตรกร รวมถึงประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเมธ องค์กรวัฒนดี ผอ.สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ ระบุว่า โรคเนื้อเน่า (Necrotizing fasciitis) เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงของผิวหนัง มักเกิดหลังมีบาดแผล สามารถลุกลามได้เร็ว เกือบ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยมีความเสี่ยงจากการมีบาดแผลเรื้อรัง รองลงมาเป็นการถูกของมีคมบาด/ทิ่มแทง ในปี 2561 มีผู้ป่วยเข้ารับรักษาที่รพ.น่าน 65 ราย ส่วนปีนี้ เดือนมิ.ย.พบ 2 ราย เดือนก.ค.พบ 26</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร บัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเกิดจาก 1.เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืช เมื่อร่างกายสัมผัสสารเคมีเกิดอาการคัน เกาจนเป็นแผล และไม่ได้รับการรักษา เกิดการติดเชื้อ 2.เกิดแผลตามร่างกาย แล้วไปสัมผัสกับสารเคมี ทำให้คัน-เกา จนแผลขยายขนาด และมีเชื้อเข้าสู่บาดแผล วิธีป้องกัน ให้สวมรองเท้าบูต กางเกง เสื้อผ้ามิดชิด เพื่อป้องกันถูกของมีคมบาดและการสัมผัสสารเคมี และหลังจากเสร็จกิจกรรมต่างๆ ให้รีบอาบน้ำให้สะอาด หากมีบาดแผล ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดไหล ใส่ยาฆ่าเชื้อโปรวิโดนไอโอดีน และรีบไปรพ.</p>	
มติชน สำนักข่าวไทย	<p>รพ.เอกชนปฏิเสธการรักษา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงข่าวหญิงรายหนึ่งร้องเรียนกรณีบุตรชายเกิดอุบัติเหตุรถจักรยาน และรพ.เอกชนย่านบางใหญ่ให้วางเงินสด 100,000 บาทก่อนจึงจะให้การรักษา จนต้องส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรพ.รัฐ ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ว่า ได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมายดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความกระจ่างและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยวันนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมฯ จะร่วมกับ สสจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง</p>	-
สวท.	<p>ยกระดับสินค้าสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวในการเปิดโครงการสมุนไพรไทย ต้อนรับไทย มรดกโลก (THAILAND KISS THE WORLD) ว่า กรมฯ ได้ขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของไทยเป็นที่รู้จักของตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ จัดให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 34 บริษัท เรื่องการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว เชื่อว่าในปี 2562- 2565 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.8 แสนล้านบาท เป็น 3.6 แสนล้านบาท</p>	-
มติชน	<p>จับคอลเซ็นเตอร์ขายยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลงข่าวการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายผู้บริโภคร โดย ออย.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าพบโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ ในวันที่ 6 ธ.ค. 2561 ได้ร่วมกับ บก.ปคบ. จับกุมและดำเนินคดีผู้กระทำความผิด ขอให้ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นได้ขยายผลถึง บ. บิมินิจก. ซึ่งมีชื่อคณะกรรมการเป็นคนไทย 1 คน และเป็นชาวต่างชาติ 1 คน ตรวจสอบพบเป็นเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ให้คำปรึกษา โฆษณาขายยา อาหาร เครื่องสำอาง พร้อมเปิดช่องทางการจำหน่าย โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ยาโรคจิตเวช ยาความดัน ยาโรคเบาหวาน ยาคุมกำเนิด ยารักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ตรวจสอบที่ตั้งโดเมนพบว่าอยู่ที่รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ จะประสานก.ดิจิทัลฯ ปิดกั้นเว็บไซต์ทุกช่องทาง</p>	-
มติชนสุดสัปดาห์	<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าในประเทศดอร์คองโก เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยให้มีงบประมาณลงไปแก้ปัญหาและทำให้การตอบสนองต่อการระบาดทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรค</p>	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch